

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิฑูรย์	โพธิสกล	รองประธานสภาฯ	วิฑูรย์ โพธิสกล	
๒	นายสงัด	ธรรมปาน	สมาชิกสภาเขต ๑	สงัด ธรรมปาน	
๓	นายอภัย	แนวพระยา	สมาชิกสภาเขต ๑	อภัย แนวพระยา	
๔	นายอดุลย์	ใจงาม	สมาชิกสภาเขต ๑	อดุลย์ ใจงาม	
๕	นางกัญญา	ขุนราช	สมาชิกสภาเขต ๑	กัญญา ขุนราช	
๖	นายสมาน	ธรรมศร	สมาชิกสภาเขต ๒	สมาน ธรรมศร	
๗	นายพีระ	เกษศิริ	สมาชิกสภาเขต ๒	พีระ เกษศิริ	
๘	นายกฤษดา	มาฆะสิทธิ์	สมาชิกสภาเขต ๒	กฤษดา มาฆะสิทธิ์	
๙	นายพิชิต	มีมาก	สมาชิกสภาเขต ๒	พิชิต มีมาก	
๑๐	นายนเรศ	จันทร์	สมาชิกสภาเขต ๒	นเรศ จันทร์	
๑๑	นายศิวกร	ประเสริฐพรทิพย์	เลขานุการสภาฯ	ศิวกร ประเสริฐพรทิพย์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสิทธิศักดิ์	คงขวัญ	ประธานสภาฯ		
๒	นายทองเลื่อน	ศิริชล	สมาชิกสภาเขต ๑		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชยุตม์เทพ	ป็อกตั้ง	นายกเทศมนตรี	ชยุตม์เทพ ป็อกตั้ง	
๒	นายเรวัต	นิยมวงศ์	รองนายกเทศมนตรี	เรวัต นิยมวงศ์	
๓	นายบัญชา	แซ่ลี	เลขานุการนายกฯ	บัญชา แซ่ลี	
๔	พ.จ.อ.ชุตินันท์	บุญขำ	ปลัดเทศบาล	ชุตินันท์ บุญขำ	
๕	นางจุฑา	กลิ่นขจร	ผอ.กองคลัง	จุฑา กลิ่นขจร	
๖	นางนริศรา	คงมัน	หัวหน้าสำนักฯ	นริศรา คงมัน	
๗	นายบรรพต	สุระการณ	นักบริหารงานช่าง	บรรพต สุระการณ	
๘	น.ส.ศิริรัตน์	ศิลามาตร	นักวิชาการศึกษา	ศิริรัตน์ ศิลามาตร	
๙	น.ส.จรงค์	เพชรสุวรรณ	ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ	จรงค์ เพชรสุวรรณ	
๑๐	นางศุภลักษณ์	ศิริโสภณ	ราษฎรหมู่ที่ ๗	ศุภลักษณ์ ศิริโสภณ	
๑๑	น.ส.ปารีชาติ	โพธิ์ปัทมะ	ผช.ผปค.หมู่ที่ ๕	ปารีชาติ โพธิ์ปัทมะ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานในที่ประชุม นายวิฑูรย์ โภธิสกล รองประธานสภา
เทศบาลตำบลชากไทย ทำหน้าที่ประธานสภา กล่าวเปิดประชุม และ
เรียนเชิญ นางกัญญา ขุนราช สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ จุด
ฐูเพียรบุชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมในไตรมาสที่ ๓ และ ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นมีความยินดีที่จะนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมในไตร
มาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๔) และไตรมาสที่ ๔
(กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ เพื่อให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณาในการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพของบุคลากรในสังกัดของท่านให้มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รายละเอียดให้
ขอถ่ายสำเนาได้ที่เลขานุการ

๑.๒ การแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทำกินของเกษตรกร

อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้รับแจ้งจากจังหวัดจันทบุรีว่า มีช้างป่า
รวมประมาณ ๑๐ - ๑๕ ตัว ที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่า
ขุนซ่อง ได้กระจายบุกรุกที่ทำกินของเกษตรกร เพื่อออกหากิน
และหลบซ่อนอยู่ในสวนยางพารา สวนผลไม้ ของประชาชนใน
ท้องที่ตั้งแต่ อำเภอแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่ อำเภอ
เขาคิชฌกูฏ อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน และเรื่อยมา
จนถึงเขตท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม
อำเภอขลุง ได้สร้างความเดือดร้อนความหวาดกลัวให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนยางพารา
สวนผลไม้ และมีแนวโน้มว่าช้างป่าจะอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว
เป็นการถาวรเพราะมีอาหารและน้ำอุดมสมบูรณ์ และพื้นที่
เหมาะแก่การอยู่อาศัยของช้างป่า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัด
เจ้าหน้าที่ติดตามไล่ต้อนช้างป่าดังกล่าวกลับเข้าพื้นที่ป่าที่อยู่เดิม
เพื่อลดความเดือดร้อน หวาดกลัวของประชาชนในพื้นที่ โดยใน
การแก้ไขปัญหาในระยะยาว จังหวัดจันทบุรีได้รายงานเรื่องให้
กรมอุทยานแห่งชาติฯ เสนอเป็นวาระสำคัญในการแก้ไขปัญหา
ช้างป่าของจังหวัดจันทบุรีในระยะยาวต่อไป ปัจจุบันปรากฏว่ามี
ช้างป่าบุกรุกที่ทำกินของเกษตรกร ซึ่งสร้างความเดือดร้อนทำ

ความเสียหายให้กับพืชผลและอุปกรณ์การเกษตร สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันขบไล่สำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือค่าเสียหายตามระเบียบของทางราชการแต่สามารถช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและอาจเป็นเหตุให้ชาวบ้านรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อข้างมากยิ่งขึ้น อำเภอกาจิคมกฏจึงขอให้ประชาสัมพันธชี้แจงให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างป็น จุดพลู ประทัด ส่งเสียงดัง เพื่อขบไล่ข้าง เนื่องจากจะทำให้ข้างเครียด ตื่นตระหนก อาจทำความเสียหายและทำร้ายชาวบ้านได้ แต่ควรจะเรียนรู้ทำความเข้าใจในวิถีชีวิตของข้างป่า และการอยู่ร่วมกับข้าง ในส่วนของมาตรการระยะยาว จังหวัดจันทบุรีได้ประสานแจ้งกรมอุทยานแห่งชาติฯ เร่งรัดดำเนินการเสนอเป็นวาระสำคัญในการแก้ไขปัญหาล้างป่าบุกรุกที่ทำกินของเกษตรกรในระยะยาวต่อไป ซึ่งอาจจำเป็นต้องควบคุมประชากรข้างให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หรืออพยพข้างไปอยู่ป่าอื่นหรือสร้างสิ่งแวดลอมในป่าที่เหมาะสม และเพียงพอต่อจำนวนข้างที่จะเพิ่มจำนวนทุกปี จึงแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้แจ้งประชาสัมพันธให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

๑.๓ โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี ๒๕๕๔

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ปี ๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านรับซื้อของเก่าให้มีระบบการจัดการที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนใกล้เคียง และเพื่อยกย่องเชิดชูร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี ๒๕๕๔ ให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ของท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ

๑.๔ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อรวบรวม เรียบเรียงเป็น

หมวดหมู่แจกจ่ายแก่ผู้บริหารและข้าราชการ อปท.ทั่วประเทศ ด้วยสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบในวงราชการ อันก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคง ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ซึ่งผลกระทบดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ประชาชนมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่าง ๆ ของภาครัฐที่

จะแก้ไขปัญหาและดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้น ฉะนั้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้บริหาร อปท. และข้าราชการ อปท. ทั่วประเทศต่อการปฏิบัติงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจากการปฏิบัติงานของ อปท. สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย จึงขอเป็นหน่วยงานหรือตัวแทน อปท. ทั่วประเทศ ที่หน่วยงานตรวจสอบควบคุม และกำกับดูแลประกอบด้วย ๑. ปชช. , ปปท. ๒. สตง. ๓. ศาลปกครอง, ศาลยุติธรรม (ไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญา) ๔. กระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชี้ข้อมูล หรือวินิจฉัย หรือ ฟ้องร้องจนคดีถึงที่สุด พอจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถนำมาเป็นบรรทัดฐาน หรือ แนวทางปฏิบัติราชการ หรือเป็นอุทาหรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อปท. และข้าราชการ อปท. ทั่วประเทศได้ โดยสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย จะนำกรณีดังกล่าวมารวบรวม เรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ที่สำคัญ ประกอบด้วย ๑. ด้านบุคคล ๒. ด้านสิทธิและสวัสดิการ ๓. ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ๔. ด้านการพัสดุ ๕. ด้านการบริหารอื่น ๆ ของ อปท. นอกจากนี้ข้อ ๑ - ๕

- ๑.๕ ขอขอบคุณในการบริจาคสิ่งของร้านนาวากาชาด
อำเภอบางคนทีสมุทรสาคร ขอขอบคุณเทศบาลตำบลชากไทย ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับร้านนาวากาชาด โดยการบริจาค โทรศัพท์ ๒๑ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๖ แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
ได้รับแจ้งจากจังหวัดจันทบุรีว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของหน่วยงานภาครัฐกรณีประชาชนร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 ๑. พิจารณาจัดให้มีการเผยแพร่ ข้อมูล และรายละเอียดของโครงการของรัฐให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
 ๒. พิจารณาให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการที่รัฐจักมีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น
 ๓. การดำเนินการใด ๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

๑.๗ ขอแจ้งการใช้พื้นที่ฝึก

ได้รับแจ้งจากอำเภอเขาคิชฌกูฏ ว่าโรงเรียนนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะนำนักเรียนหลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๑ ตามโครงการศึกษาอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มาทำการฝึกภาคการรบในสภาพการณ์พิเศษ (ภาคป่า – ภูเขา) ระหว่างวันที่ ๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อให้การดำเนินการฝึกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงขอใช้พื้นที่การฝึก บริเวณอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้ารับการฝึกและครูฝึกแต่งกายเครื่องแบบเฉพาะกาลสีพราง อาวุธประจำกายปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๑ อาจมีการใช้กระสุนซ้อมรบและวัตถุระเบิดประกอบการฝึกทำการฝึกทั้งกลางวันและกลางคืนใช้พื้นที่ทั้งบนถนน และภูมิประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิด จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน

ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประธาน

เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ตามที่เทศบาลตำบลชากไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชากไทย ที่ ๔๒๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทำให้ตำแหน่งกรรมการ

	<p>ตาม (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ วางลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตาม (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว โดยการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน ๓ ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือก</p>
<p>นายอภัย แนวพระยา สมาชิกสภาเขต ๑</p>	<p>เสนอให้กรรมการ ตาม (๓) เดิม ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป กรรมการทั้ง ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑. นายวิฑูรย์ โปธิสกล สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ๒. นายกฤษดา มาฆะสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ และ ๓. นายพิชิต มีมาก สมาชิกสภาฯ เขต ๒</p>
<p>ประธาน</p>	<p>สอบถามที่ความเห็นชอบจากที่ประชุม</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาฯ ทั้ง ๓ ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด้วยมติเอกฉันท์</p>
<p>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ</p>	<p>ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน ๓ ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามที่เทศบาลตำบลชากไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชากไทย ที่ ๔๒๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทำให้ตำแหน่งกรรมการ ตาม (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ วางลง จึงขอเสนอให้สภาเทศบาลตำบลชากไทย ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ จำนวน ๓ ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>
<p>นายสงัด ธรรมปาน สมาชิกสภาฯ เขต ๑</p>	<p>เสนอนายอภัย แนวพระยา สมาชิกสภาเขต ๑ โดยมี นายกฤษดา มาฆะสิทธิ์ สมาชิกสภาเขต ๒ และนายสมาน ธรรมศร สมาชิกสภาเขต ๒ เป็นผู้รับรอง</p>
<p>นายพิชิต มีมาก สมาชิกสภาฯ เขต ๒</p>	<p>เสนอนายสมาน ธรรมศร สมาชิกสภาเขต ๒ โดยมีนางกัญญา ชุนราช สมาชิกสภาเขต ๑ และนายนเรศ จันทร สมาชิกสภาเขต ๒ เป็นผู้รับรอง</p>

นายอดุลย์ ใจงาม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เสนอนายพีระ เกษศิริ สมาชิกสภาเขต ๒ โดยมีนายสงัด ธรรมปาน
สมาชิกสภาเขต ๑ และนางกัญญา ขุนราช สมาชิกสภาเขต ๑ เป็นผู้
รับรอง

ประธาน

สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดที่จะเสนอรายชื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผู้ได้รับการเสนอ
รายชื่อ คือ ๑. นายอภัย แนวพระยา สมาชิกสภาเขต ๑
๒. นายสมาน ธรรมศร สมาชิกสภาเขต ๒ และ ๓. นายพีระ เกษศิริ
สมาชิกสภา เขต ๒

ประธาน

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อ ขอให้ที่ประชุมยกมือแสดงมติให้ความ
เห็นชอบกับสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๓ ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ๑. นายอภัย แนวพระยา สมาชิกสภาเขต ๑
๒. นายสมาน ธรรมศร สมาชิกสภาเขต ๒ และ ๓. นายพีระ
เกษศิริ สมาชิกสภา เขต ๒ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยมติเอก
ฉันท์ ต่อไปเรื่องที่ ๓.๒

ประธาน

๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
ประจำปี ๒๕๕๔ และ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก
ของปี ๒๕๕๕

ประธาน

เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการสภา

อ้างถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาเทศบาลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสภาสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด

การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกมา
ประชุมภายในเก้าสิบวัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จ
แล้ว

สมัยประชุมสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่
ถ้าจะขยายออกไปอีก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้กำหนดรายละเอียดไว้
ดังนี้ เชิญสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณากำหนดสมัยประชุม

นายอภัย แนวพระยา
สมาชิกสภาเขต ๑

เสนอให้กำหนดสมัยประชุมเป็นสี่สมัย โดยมีเหตุผลว่าเป็นห่วงระยะเวลา
เวลาที่เหมาะสม เพราะหนึ่งปีมีจำนวนสิบสองเดือน กำหนดสมัย
ประชุมออกเป็นสี่สมัยเท่ากับสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง

ประธาน

สอบถามที่ประชุม ท่านใดเสนอที่จะกำหนดสมัยอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธาน

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอที่กำหนดสมัยประชุม จึงขอให้งมมือแสดงมติให้
ความเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี
๒๕๕๔ เป็น ๔ สมัย ให้งมมือแสดงมติ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธาน

ต่อไปเป็นการกำหนดห้วงระยะเวลาในการกำหนดสมัยประชุมในแต่
ละสมัย ตามที่เลขานุการสภา ได้จัดทำร่างประกาศกำหนดสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๔ และกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้

๑) สมัยที่ ๑/๒๕๕๔ เริ่มสมัยประชุม ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๒) สมัยที่ ๒/๒๕๕๔ เริ่มสมัยประชุม ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๓) สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ เริ่มสมัยประชุม ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

๔) สมัยที่ ๔/๒๕๕๔ เริ่มสมัยประชุม ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี ๒๕๕๕ ใน
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอความเห็นในการ
กำหนดห้วงระยะเวลาในการกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ
ประจำปี ๒๕๕๔ และสมัยแรกของปี ๒๕๕๕

นายพิชิต มีมาก
สมาชิกสภาเขต ๒

กล่าวต่อที่ประชุมว่าการกำหนดห้วงระยะเวลาในการประชุมเหมาะ
สมแล้ว เฉลี่ยสามเดือนต่อหนึ่งครั้งหากมีเรื่องเร่งด่วนที่ไม่อยู่ในห้วง
เวลาของสมัยประชุมก็สามารถที่จะเสนอขอเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญได้

นางกัญญา ชุนราช
สมาชิกสภาเขต ๑

เห็นด้วยกับที่นายพิชิต มีมาก กล่าว

ประธาน	สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดที่จะเสนอห้วงระยะเวลาในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๔ และ ประชุมสภาสมัยสามัญแรกของ ของปี ๒๕๕๕
ที่ประชุม	ไม่มีผู้ใดเสนอ
ประธาน	เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอผมขอสรุปห้วงระยะเวลาในการประชุมสภาสมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๕๔ และ ประชุมสภาสมัยสามัญแรกของปี ๒๕๕๕ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา เพื่อจัดทำประกาศต่อไป ดังนี้ ๑) สมัยที่ ๑/๒๕๕๔ เริ่มสมัยประชุม ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ๒) สมัยที่ ๒/๒๕๕๔ เริ่มสมัยประชุม ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๓) สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ เริ่มสมัยประชุม ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๔) สมัยที่ ๔/๒๕๕๔ เริ่มสมัยประชุม ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญแรกของปี ๒๕๕๕ ใน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ที่ประชุม	เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ประธาน	ต่อไปเป็นข้อ ๓.๓ พิจารณาโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เชื้อหน่วยงานที่ขอโอนชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ
นายบรรพต สุระการณ นักบริหารงานช่าง	ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง แสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางมะตอย อิฐ หิน ปูน ทราฟ ค้อน ตะปู ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะ เป็นวัสดุก่อสร้าง แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึง โอนงบประมาณ จากหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท) สำหรับจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ฝายน้ำล้น อาคารสำนักงาน ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาท ถ้วน) โอนเพิ่มจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวม เป็นเงินงบประมาณในหมวดนี้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสน บาทถ้วน) ในการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อที่ ๒๗ จึงนำเสนอ ขอความเห็นชอบจากสภาฯ

ประธาน	รายละเอียดและข้อระเบียบตามที่นักบริหารงานช่างได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม
ประธาน	เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามขอให้ยกมือแสดงมติให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ที่ประชุม	มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยมติเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่น ๆ
ประธาน	ท่านใดจะเสนอเรื่องในระเบียบวาระที่ ๔ ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม
นายสงัด ธรรมปาน สมาชิกสภาเขต ๑	สอบถามนักบริหารงานช่างเกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายถนนสายซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ว่าในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด
นักบริหารงานช่าง	ตอบข้อซักถามของนายสงัด ธรรมปาน สมาชิกสภาเขต ๒ ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ปลัดเทศบาล	ทวงถามสมาชิกสภาเทศบาลเกี่ยวกับการดำเนินการแจกจ่ายกระสอบทรายกั้นน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการด้วย
ที่ประชุม	รับทราบ
ปลัดเทศบาล	เสนอแนวคิดต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานของเทศบาลน่าจะมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประจำอยู่ที่เทศบาลอย่างน้อยวันละ ๑ คน เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาล
นายสมาน ธรรมศร สมาชิกสภาเขต ๒	เห็นด้วยกับปลัดเทศบาลเห็นควรที่จะให้สมาชิกสภาเทศบาลมาประจำที่เทศบาลอย่างน้อยวันละ ๑ คน
นายพิชิต มีมาก สมาชิกสภาเทศบาล	กล่าวว่าสิ่งที่ทำให้สมาชิกสภาเทศบาลมาประจำที่เทศบาลอย่างน้อยวันละ ๑ คน นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับตน แต่จะต้องคำนึงถึงสมาชิกท่านอื่น ๆ ด้วยว่ามีความพร้อมหรือไม่ และเสนอให้มีการดำเนินการในโอกาสต่อไปเมื่อทุก ๆ ท่านมีความพร้อมจะดีกว่า
ที่ประชุม	เห็นด้วยกับนายพิชิต มีมาก

นายเรวัต นียมวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

กล่าวต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลชากไทยในขณะนี้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายกเทศมนตรี

แจ้งต่อที่ประชุมถึงการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒)

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดที่จะเสนอเรื่องในระเบียบวาระที่ ๔ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องในระเบียบวาระนี้อีก

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ทองเลื่อน.....ศิริชล.....ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายทองเลื่อน ศิริชล)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....นเรศ.....จันทร์.....ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายนเรศ จันทร์)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....พีระ.....เกษศิริ.....ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายพีระ เกษศิริ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ศิวกร.....ประเสริฐพรทิพย์.....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายศิวกร ประเสริฐพรทิพย์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชากไทย

(ลงชื่อ).....สิทธิศักดิ์.....คงขวัญ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสิทธิศักดิ์ คงขวัญ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลชากไทย

